

ĐẾN:	Người thụ hưởng của Kế hoạch Sức khỏe Tâm thần và Hệ thống Cung cấp Thuốc Medi-Cal có Tổ chức
Từ:	Dịch vụ sức khỏe hành vi
Ngày:	Ngày 6 tháng 3 năm 2025
Tiêu đề	Sổ tay thành viên tích hợp – Thông báo về những thay đổi quan trọng

Khi bạn mới bắt đầu nhận dịch vụ tại chương trình của chúng tôi, bạn sẽ được cung cấp một bản sao Sổ tay thành viên giải thích về các quyền lợi của bạn, cách nhận dịch vụ chăm sóc và trả lời các câu hỏi về hệ thống Dịch vụ Sức khỏe Hành vi của Quận San Diego.

Hệ thống cung cấp sức khỏe hành vi của chúng tôi được yêu cầu cung cấp cho mỗi thành viên thông báo về bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với thông tin trong sổ tay ít nhất 30 ngày trước ngày có hiệu lực dự kiến của thay đổi. Dưới đây là danh sách các quyền lợi mới sẽ có trong vòng 30 ngày kể từ thông báo này.

- Mở rộng quyền lợi của Chuyên gia hỗ trợ ngang hàng Medi-Cal để bao gồm lĩnh vực chuyên môn pháp y. Điều này kết hợp đào tạo và kỹ năng bổ sung cho Chuyên gia hỗ trợ ngang hàng Medi-Cal được chứng nhận, những người cung cấp hỗ trợ ngang hàng cho những cá nhân có liên quan đến tư pháp hình sự. Hỗ trợ ngang hàng cho những người có liên quan đến tư pháp hình sự thường bắt đầu từ lần tiếp xúc ban đầu với cơ quan thực thi pháp luật và hỗ trợ tiếp tục trong suốt quá trình tái hòa nhập và tái hòa nhập cộng đồng sau khi ra tù. Chuyên gia hỗ trợ ngang hàng vô cùng có giá trị trong việc giúp xác định các nguồn lực trong cộng đồng, bao gồm cơ hội việc làm và nhà ở, có thể gây ra rào cản cho những cá nhân có liên quan đến tư pháp hình sự. Sử dụng phương pháp tiếp cận có hiểu biết về chấn thương, những người đồng đẳng có kinh nghiệm thực tế về liên quan đến tư pháp hình sự đóng vai trò là hình mẫu đáng tin cậy, hỗ trợ các hành vi ủng hộ xã hội, khuyến khích tuân thủ các yêu cầu về quản chế/thăm sát và mang lại hy vọng rằng có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những cá nhân rời khỏi hệ thống tư pháp hình sự.
- Thêm Nhân viên Y tế Cộng đồng Nâng cao đại diện cho phạm vi rộng hơn của các dịch vụ phòng ngừa do các thành viên cộng đồng đáng tin cậy cung cấp, thường bao gồm phối hợp chăm sóc chuyên sâu hơn, tham gia cộng đồng sâu hơn và hỗ trợ chuyên biệt cho những cá nhân có nhu cầu sức khỏe hành vi phức tạp. Ngoài việc tiếp cận và giáo dục thường liên quan đến vai trò của CHW, CHW Nâng cao có thể giúp quản lý các tình trạng bệnh mãn tính, điều hướng hệ thống chăm sóc sức khỏe, cung cấp hỗ trợ xã hội và vận động để các thành viên tiếp cận các nguồn lực cần thiết.

Thông báo về những thay đổi quan trọng này cũng có sẵn trên trang web [Optum Beneficiary & Families](https://www.optumsandiego.com/content/SanDiego/sandiego/en/beneficiary_and_families.html), https://www.optumsandiego.com/content/SanDiego/sandiego/en/beneficiary_and_families.html

Để biết thêm thông tin :

- Liên hệ QIMatters.HHSA@sdcounty.ca.gov